

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. “ศาลอุทธรณ์ส่งจำคุก ๘ เดือน คดี ๖ พรม.ปิดทำเนียบปี ๕๑” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด

๒. “ฝากขัง เลียเบนซ์ ตูย์เด็ก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

๓. “นัดสืบคดีพระสนิทวงศ์ ๗ มิ.ย. ๖๑” จากหนังสือพิมพ์ มติชน แนวหน้า

๔. “ศาลนัดไกล่เกลี่ยคดี ๗ กย. คดีปุ๋ยอบจ.บุรีรัมย์ ๕๐ ล.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source : มติชน

Date : 25 ก.ค. 2560 Page : 10

No: 60257589

ศาลอุทธรณ์ส่งจำคุก8เดือน คดี6พรหม.ปิดทำเนียบปี'51

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุทธรณ์ในคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้อง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายพิภพ อังไชย นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสุริยะใส กตะศิลา แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) เป็นจำเลยที่ 1-6 ร่วมกันบุกรุก ทำให้เสียหาย จาการนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 จำเลยกับพวกได้ปราศรัยชักชวนให้ประชาชนกดดันให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) ลาออก แล้วปิดล้อมเข้าควบคุมทำเนียบรัฐบาล ห้ามราชการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ทำลายทรัพย์สินได้รับความเสียหาย คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ 3 ปี ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยไว้คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ก่อนยื่นขอประกันตัวผู้คดีชั้นอุทธรณ์ เมื่อถึงเวลานัดจำเลยทุกคนมาศาล และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้เบิกตัวนายสนธิมา ฟังคำพิพากษา โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังคำพิพากษาและให้กำลังใจจำเลยกว่า 50 คน จนล้นห้องพิจารณาคดี

ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า โจทก์มีร่องรอยการสำนักนายกฯ ผู้อำนวยการสำนักสถานที่ดูแลรักษาความเรียบร้อย สันติบาล 4 ปาก เบิกความคงรายละเอียดเหตุการณ์ที่จำเลยทั้ง 6 ที่เป็นแกนนำและผู้ชุมนุม ที่เข้าไปในทำเนียบรัฐบาลและได้นำรถ 6 ล้อ เข้าไปตั้งเวทีปราศรัยหน้าสนามหญ้า ทำเนียบรัฐบาล มีการตัดไม้ที่คล้องประตูสองชั้น

รวมทั้งผลักต้นแผงเหล็กกันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดไว้ เพื่อรักษาความปลอดภัย การกระทำนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบรถน้ำ สนามหญ้าที่ตายทั้งหมด และระบบไฟในสนามหญ้า ศาลจึงเห็นว่าเป็นการกระทำฐานบุกรุกและทำให้เสียหายเป็นความผิดกรรมเดียวสมทบเนื่องกันแต่ผิดกฎหมายหลายบท

การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาฐานบุกรุกนั้นชอบแล้ว ส่วนที่จำเลยขอให้ศาลลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ โดยอ้างเหตุว่าจำเลยเป็นผู้มีการศึกษา มีสถานะทางสังคม และได้ทำงานสังคม อีกทั้งไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน กับการชุมนุมนั้นก็เกินไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น ศาลเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการบุกรุกทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่ราชการ การที่จำเลยจะใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่กระทบต่ออำนาจหน้าที่อื่นเพื่อไม่ให้การกระทำของจำเลยเป็นเยี่ยงอย่าง แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของพวกจำเลยมิได้เป็นประโยชน์เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงเห็นควรพิพากษาลงโทษให้เหมาะสมกับพฤติการณ์จึงพิพากษาแก่จำเลยศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 2 ปี ให้เป็นจำคุก 1 ปี ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยทั้ง 6 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8 เดือนโดยไม่รอลงอาญา

นายสุวัฒน์ อภัยกัณฑ์ ทนายความ กล่าวว่า เตรียมยื่นหลักทรัพย์ สำหรับ 5 แกนนำคนละไม่เกิน 1 แสนบาท ทั้งนี้ศาลอนุญาตให้ประกันตัววงเงิน คนละ 2 แสนบาท ส่วนนายสนธิไม่ได้ยื่น เนื่องจากถูกจำคุกในคดีอื่น จะพยายามยื่นฎีกาต่อผู้คดีให้พ้นภายในวันนี้ด้วย



จำคุก - พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายพันโท อังไชย และนายสุริยะใส กตะศิลา อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย พร้อมพวกรวม 6 คน เข้ารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีบุกกรุดทำเนียบรัฐบาล เมื่อปี 2551 โดยศาลสั่งจำคุกคนละ 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม

Source : มติชน

Date : 25 ก.ค. 2560

Page : 8

No: 60257577

ฝากขัง'เสี่ยเบนซ์'ตุ๋นเด็ก

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พ.ต.ต.หญิง ชลลดา เขียวชาญ พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้าย (ป.ค.ม.) นำตัวนายธนัทภัค แดงจันเจริญ อายุ 37 ปี หรือเสี่ยรถเบนซ์ ผู้ต้องหากระทำอนาจารเด็ก มาขึ้นคำร้องฝากขังต่อศาลนัดแรกเป็นเวลา 12 วัน เนื่องจากยังต้องสอบปากคำพยานอีก 6 ปาก รอผลการตรวจร่างกายผู้เสียหาย รอผลการตรวจสารประวัติผู้ต้องหา และอื่นๆ

คดีดังกล่าว สืบเนื่องจากนายหนึ่ง (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี นักเรียนโรงเรียนเอกชนชื่อดังเข้าร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และประสานมาทางตำรวจ ปดม.ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่มี

พฤติกรรมกระทำอนาจารและมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู้เสียหาย โดยผู้ต้องหาเป็น คนมีฐานะซึ่รถเบนซ์เป็นประจำ และติดต่อกับผู้เสียหายทางไลน์ได้ประมาณ 1 เดือน ก่อนนัดหมายพาเข้าโรงแรมไปมีเพศสัมพันธ์ แลกกับการให้เงินจำนวน 3,000 บาท และบังคับถ่ายคลิปขณะมีความสัมพันธ์ พร้อมข่มขู่จะนำคลิปจาวออกเผยแพร่ทางโซเชียลหากตีตัวออกห่าง ทำให้ผู้เสียหายต้องยินยอมเรียกมา แต่ในที่สุดตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ดังกล่าว

ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ฝากขังต่อมาญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอปล่อยชั่วคราว ศาลพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้ว จึงอนุญาตให้ผู้ต้องหาประกันตัวไป โดยอัตราประกัน 3 แสนบาท

Source : มติชน

Date : 25 ก.ค. 2560

Page : 9

No: 60257585

๑) นัดสืบคดีพระสนทวงศ์ 7 มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ห้องพิจารณาคดี 909 ศาลอาญา ศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องพระสนทวงศ์ วุฑฒิวังโส อายุ 45 ปี ผอ.ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย เป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา และการกระทำโดยวิธีได้อันเป็นการยุยงให้เกิดความปลุกปั่นไม่สงบในบ้านเมือง และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ศาลพิจารณาคำร้องของคู่ความทั้งสองแล้ว เห็นควรอนุญาตให้โจทก์และจำเลยนำพยานเข้าสืบตามคำร้อง โดยกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ปากแรกวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 สืบพยานจำเลยวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 และเห็นว่าคดีนี้จำเลยมีทนายความแล้วอนุญาตให้พิจารณาคดีสืบหลังตามที่จำเลยขอ พร้อมกำชับคู่ความว่าศาลจะพิจารณาสืบพยานตามวันนัดอย่างเคร่งครัด

Source : มติชน

Date : 25 ก.ค. 2560

Page : 12

No: 60257600

ศาลนัดไกล่เกลี่ยคดี7กย. คดีปุ๋ยอบจ.บุรีรัมย์50ล.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดนางรองกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องคดีแพ่ง (คดีปุ๋ย) เพื่อสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยระหว่างวันที่ 18-27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นคดีที่ หจก.สิงห์รีโชค ผู้ค้าปุ๋ยจาก จ.ยโสธร เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางเต้าทองศรีนอก กับพวกรวม 222 คน ให้ชำระค่าปุ๋ยแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บุรีรัมย์ มูลค่าประมาณ 40-50 ล้านบาท (ปุ๋ยราคากระสอบละ 400 บาท) โดยศาลนัดตรวจพยานหลักฐานและเลื่อนคดีไปนัดพร้อม ซึ่งศาลจะช่วยไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 7 กันยายนนี้

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมอาชีพของ อบจ.บุรีรัมย์ เป็นโครงการจัดบคุตทุนแจกปุ๋ยให้แก่กลุ่มเกษตรกรทั้ง 23 อำเภอของ จ.บุรีรัมย์ โดยเห็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-2558 ซึ่งในปี 2558 มีผู้ค้าปุ๋ย 4 บริษัท ได้นำปุ๋ยกันหรียไปส่งมอบให้กลุ่มเกษตรกร มูลค่ารวมประมาณ 200 ล้านบาท แต่มีเพียง หจก.สิงห์รีโชคที่ฟ้องร้องชาวบ้าน ให้ชำระค่าปุ๋ยแทน อบจ.บุรีรัมย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการดังกล่าวสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยพบความผิดปกติในการดำเนินโครงการช่วง 3 ปีแรก จึงได้ทำหนังสือถึงนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ในขณะนั้น ให้ทบทุนการดำเนินโครงการในปีที่ 4 (พ.ศ.2558) ระหว่างการพบพจนปรากฏว่ามีบุคคลประสานผู้ค้าปุ๋ยนำไปส่งมอบให้แก่เกษตรกร แต่ภายหลังผู้ค้าฯ ไม่อนุมัติโครงการเป็นที่มาของการฟ้องร้องดังกล่าว

คดีนี้ มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรตกเป็นจำเลย 222 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ โนนสุวรรณหนองหงส์หนองกี่ประคำและนางรอง โดยคดีดังกล่าวนี้มีความยืดเยื้อมานานกว่า 1 ปี ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ศาลจังหวัดนางรองได้มีการไกล่เกลี่ยคดีนี้มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีข้อยุติแต่อย่างใด ทางฝ่ายชาวบ้านที่ถูกฟ้องจึงได้ร้องขอกระทรวงยุติธรรมให้ช่วยจัดหาความจากส่วนกลางลงไปช่วยต่อผู้คดี เพราะเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ระยอมและคดีมีความซับซ้อนกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก อีกทั้งเกิดความไม่มั่นใจกับทนายในพื้นที่ด้วย

ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แกชาวบ้านที่ตกเป็นแพะคดีปุ๋ยโดยได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม